



# HIGH-SPEED MATHS.CENTER

## แฟรนไชส์สถาบันกวดวิชาอันดับหนึ่งของประเทศ

เพื่อการเรียนแบบ On Demand ได้อย่างครบถ้วนทุกสาขาวิชา



ความเป็นไปได้ของโอกาสธุรกิจการศึกษาและสิ่งสำคัญในการเลือกโรงเรียนกวดวิชานั้นขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ 3 ประการ คือ

1. คุณวุฒิและประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอน
2. เทคนิคการถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพ สอนเข้าใจง่าย นำเสนอได้น่าสนใจ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ใ้ผู้เรียนสามารถนำความเข้าใจไปคิดต่อยอดและประยุกต์ใช้กับโจทย์ในรูปแบบอื่นๆ ได้อย่างไม่ติดขัด
3. อ่าเลือกที่เรียนตามเพื่อน ต้องเลือกสไตล์ของครูสอนให้เหมาะกับตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเลือกโรงเรียนกวดวิชาเพื่อสอบเอ็นทรานส์ จะต้องเลือกร่วมกับสถาบันที่สอนโดยอาจารย์เพียงท่านเดียวเท่านั้น เนื่องจากข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์มีหลายเรื่องในข้อเดียวกัน และโจทย์มีความสัมพันธ์กัน อาจารย์ที่มีประสบการณ์จะสอนความสัมพันธ์ระหว่างเรื่อง จุดที่เชื่อมระหว่างบท หรือขอบเขตของแต่ละบท ได้อย่างต่อเนื่องทำให้ผู้เรียนสามารถทำข้อสอบได้มากที่สุดนั่นเอง

**อาจารย์ชวพัฒน์ อัจฉริยกุล (พี่บุ่ม)** ผู้อำนวยการ สถาบันกวดวิชา HIGH-SPEED MATHS.CENTER อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นอาจารย์ผู้มีประสบการณ์สอนคณิตศาสตร์ พื้นฐานวิศวกรรมระดับ Entrance อย่างเชี่ยวชาญมานานกว่า 20 ปี เป็นผู้ที่สอนพื้นฐาน หลักการ การจำสูตร เทคนิค การประยุกต์และการแก้ปัญหาโจทย์ให้นักเรียนเข้าใจ และสนุกกับการเรียนได้ดีที่สุดในยุคนี้ **เป็นผู้คิดค้น 179 สูตรลัดคณิตศาสตร์ Entrance (PB LAW) เพื่อพิชิตการสอบเอ็นทรานส์อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และเป็นผู้คิดระบบ On Demand ขึ้นเป็นคนแรก** กระทั่งเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในแวดวงนักเรียน นักศึกษา รวมถึงนักการศึกษา โดยทั่วไป ทั้งนี้เน้นการสอนโดยใช้เทคนิค เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น ที่สำคัญในปัจจุบัน HIGH-SPEED MATHS.CENTER ยังเป็นสถาบันที่ผู้อำนวยการสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ อย่างครบครันในทุกสาขาวิชาอีกด้วย



“ผมสอนคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์โดยเน้นการปูพื้นฐานให้แน่น สอนทุกจุด สอนทุกเรื่องอย่างละเอียดและสมบูรณ์ ตั้งแต่จุดที่สำคัญ มาเชื่อมโยงกัน แล้วจะมีสูตรลัดให้ทุกเรื่อง พร้อมกับให้โจทย์ที่มีความหลากหลายรูปแบบ เพื่อฝึกแนวข้อสอบเอ็นทรานส์ ซึ่งช่วยมีความรวดเร็วในการทำข้อสอบเอ็นทรานส์ เมื่อนักเรียนเห็นข้อสอบแล้วก็สามารถทำได้เลย ที่สำคัญผมมีลำดับ ขั้นตอนในการสอน เพื่อให้เข้าใจง่าย ผมมีความตั้งใจอย่างจริงจังและทุ่มเทเพื่อที่จะสอนให้นักเรียนทุกคนรักคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ควบคู่กันไปด้วย เพื่อเป็นรากฐานในการเรียนมหาวิทยาลัยต่อไป ขอให้มั่นใจได้ว่าถ้าน้องต้องการคะแนนคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ระดับสูงสุด ผมสามารถทำให้ฝันของทุกคนเป็นจริงและประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้เหมือนรุ่นพี่ๆ ที่เคยเรียนกับผมมาแล้วมากมายนับแสนคน”

สถาบันกวดวิชา HIGH-SPEED MATHS.CENTER แฟรนไชส์โรงเรียนกวดวิชาแห่งแรกของประเทศไทย ที่เปิดมาแล้วกว่า 20 ปี รวมทั้งประสบการณ์ด้านธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีมาแล้วประมาณ 10 ปี พร้อมเปิดโอกาสดีสำหรับผู้ที่มีใจรักและมีความตั้งใจในการทำธุรกิจการศึกษา โดยเปิดรับแฟรนไชส์ในรูปแบบของการร่วมลงทุน ซึ่งเป็นแฟรนไชส์รูปแบบใหม่ ทั้งนี้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับการศึกษาของไทย



“การร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ของทางสถาบันฯ แบ่งเป็น 2 แบบ คือ **แบบที่ 1 ซื้อมา** เป็นรูปแบบของการเลือกซื้อเฉพาะหลักสูตรที่ต้องการ โดยราคาแต่ละหลักสูตรอยู่ที่ 199,000 - 559,000 บาท/ปี มีให้เลือกทุกสาขาวิชาอย่างครบครันถึง 14 หลักสูตร พร้อมรับรายได้ 100 % โดยไม่ต้องหักส่วนแบ่งรายได้พิเศษ !! โปรโมชันสำหรับ 10 สาขาแรกที่ซื้อตั้งแต่ 2 หลักสูตรขึ้นไปจะได้รับสิทธิ์เพิ่มระยะเวลาออกไปอีก 2 ปี **แบบที่ 2 ร่วมลงทุน** โดยชำระค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ 1,500,000 บาท/สัญญา 5 ปี รับหลักสูตรครบทุกหลักสูตร (14 หลักสูตร) รวมมูลค่า 5,012,000 บาท รับชั่วโมงการสอนกว่า 3,200 ชั่วโมงและหลักสูตรที่มีในอนาคตอีกมากมายโดยไม่ต้องเสียค่าแฟรนไชส์เพิ่ม สำหรับสัดส่วนการแบ่งรายได้ ในปีที่ 1 ชำระส่วนแบ่งให้กับผู้ให้สิทธิ์ 5% ของรายได้ ปีที่ 2-5 ชำระส่วนแบ่งให้กับผู้ให้สิทธิ์ประมาณ 19% ของรายได้ และข่าวดีทางสถาบันฯ มีโปรโมชันสำหรับค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ 1,500,000 บาท / สัญญา 5 ปี เฉพาะ 5 สาขาแรกเท่านั้น

สำหรับมาตรฐานการเลือกผู้ร่วมลงทุน คือต้องดูว่าผู้ลงทุนมีเวลามากพอที่จะทุ่มเทให้กับธุรกิจ มีศักยภาพทางการตลาดที่ดีหรือไม่ และควรจะเป็นผู้ที่มีคอนเน็คชันกับทางโรงเรียนต่างๆ ด้วย เพื่อเป็นการง่ายขึ้นในการทำตลาด เพราะกฎแฉสำคัญในการทำธุรกิจสถาบันกวดวิชาก็คือการทำ Road Show ซึ่งถือเป็นการตลาดที่สำคัญอย่างยิ่ง ทางผมและทีมงานฯ จะไปทำ Road Show ให้แฟรนไชส์แต่ละสาขาเป็นเวลา 3 วัน เพื่อให้สถาบันฯ ในพื้นที่นั้นๆ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและทั่วถึงมากที่สุด โดยตอนแรกเริ่มนั้นผมและทีมงานฯ จะไปเซอร์เวย์ดูสถานที่ด้วยตนเอง และให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน ดูแลทั้งหมดรวมถึงการวางเลย์เอาต์ในโรงเรียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย และถูกต้องตามกฎของกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ลงทุนต้องมองจุดประสงค์ของการทำธุรกิจนี้ให้ถูกต้อง คือไม่ใช่เป็นธุรกิจที่มุ่งเน้นสร้างกำไร แต่ยังมีส่วนช่วยสร้างอนาคตให้กับเด็กไทยอีกด้วยครับ”

แฟรนไชส์ทั้งสองรูปแบบอำนวยการสอนด้วยระบบ On Demand จากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในแต่ละสาขาวิชา เน้นการสอนให้เข้าใจง่ายโดยอาศัยเทคนิคต่างๆ รวมทั้งให้คำแนะนำ การทำการตลาดอย่างตรงจุด ช่วยพัฒนาหลักสูตร ดูแลคุณภาพการสอนให้มีมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา ที่สำคัญคือช่วยให้แฟรนไชส์สามารถคืนทุนได้ในเวลาอันรวดเร็วอีกด้วย

“วิธีการสอนของผมจะมีลำดับขั้นตอนอยู่แล้ว โดยสอนจากง่ายไปหายาก ได้ทำแบบฝึกหัดเยอะ มีโจทย์หลากหลายรูปแบบ เพราะคณิตศาสตร์เน้นทักษะการทำโจทย์อยู่แล้ว ถ้าทำโจทย์ได้เยอะเมื่อไหร่ก็จะทำให้เด็กเข้าใจไปเอง ของผมเป็นลักษณะ On Demand เป็นลักษณะที่เด็กจะเรียนจากที่นี่ สอนสดที่นี่ อัดจากที่นี่ ส่งเทปไปตามศูนย์ ด้วยระบบ Server ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกๆ ศูนย์จะมีการสอนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด

สำหรับการเรียนในรูปแบบ On Demand นั้นนับว่าเป็นการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักเรียนและวัยรุ่นในยุคปัจจุบันซึ่งค่อนข้างมีเวลาน้อย และใช้เวลาส่วนหนึ่งอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ข้อดีอีกอย่างของการเรียนแบบ On Demand คือสามารถปิดช่องโหว่ในเรื่องของการขาดสมาธิ การที่นักเรียนไม่กล้าถาม หรือต้องเรียนในช่วงที่ไม่พร้อม ไม่อยากเรียน แต่ถ้าเป็นการเรียนด้วยระบบ On Demand ก็สามารถเลือกเรียนในตอนที่พร้อมจะเรียนได้ ถ้าหากมีข้อสงสัยผมก็มีช่องทางสอบถาม การสื่อสารกันในหลายช่องทาง เช่น ทางเฟซบุ๊ก เว็บไซต์ หรือทางโทรศัพท์ก็ได้ครับ และสำหรับคอมพิวเตอร์ของผมมีระบบ capture หน้าจอ ส่งสไลด์ตรงไหนก็ capture หน้าจอส่งเข้ามาเมลมาให้ผมได้เลย ไม่เกิน 3 วันน้องก็จะได้คำตอบเลยครับ พูดง่ายๆ ว่าเป็นการเรียนแบบ On Demand ด้วยระบบ Server ภายในระยะเวลาที่กำหนด”

**สถาบันกวดวิชา HIGH-SPEED MATHS.CENTER** ที่อำนวยการสอนโดยท่านผู้อำนวยการของสถาบันฯ หรือพี่บูมของน้องๆ และทีมอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาอีก 13 ท่าน พร้อมรองรับความต้องการของนักเรียน ให้สามารถเลือกเรียนได้ครบทุกสาขาวิชา ทั้งยังสร้างมาตรฐานความเป็นต้นแบบช่วยให้ผู้ลงทุนประสบความสำเร็จได้ในเวลาอันรวดเร็ว เพื่อเตรียมความพร้อมและมุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสามารถแข่งขันต่อไปได้ในระดับสากล



ข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจแฟรนไชส์ : สถาบันกวดวิชา HIGH-SPEED MATHS.CENTER ติดต่อ อ.ชวพัฒน์ อัจฉริยกุล (อ.บูม) เลขที่ 2965-67 ติดถนนลาดพร้าว ระหว่างซอย 101/2-3 (ติดวิสุทธิธานี) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 [www.highspeedmaths.com/franchise.html](http://www.highspeedmaths.com/franchise.html) e-mail : [highspeedmaths@gmail.com](mailto:highspeedmaths@gmail.com) [www.facebook.com/highspeedmaths](http://www.facebook.com/highspeedmaths) โทรศัพท์ **02-731-0147 089-119-5013**